

## บินลัดฟ้า พาชมซีเกมส์ กับ Traveloka



มาเลเซีย ประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน **กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2017** นับเป็นมหกรรมกีฬาที่ผู้คนในภูมิภาคนี้ต่างรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ เพื่อช่วงชิงความเป็นเลิศด้านกีฬา ซึ่งในปีนี้เป็นเจ้าภาพมาเลเซียได้จัดให้มีการแข่งขันถึง 38 ชนิดกีฬาเลยทีเดียว

การเดินทางไปมาเลเซียของกองเชียร์อย่างผมกลายเป็นเรื่องง่ายดายเป็นทันที เมื่อตัดสินใจเลือกใช้บริการจาก **Traveloka application** ในการจองตั๋วเครื่องบินและที่พักชื่อดัง ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว เพียงไม่กี่คลิกทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อย เพราะ Application มีความเสถียรสูงมาก เมื่อมาถึงที่สนามบินเพียงแค่นำ E-Ticket ที่ Traveloka ส่งผ่านมาให้ทาง E-mail ไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ การเดินทางของผมก็เริ่มต้นขึ้นทันที

เมื่อเครื่องบินโดยสารของ **Air Asia** ลงจอดที่กัวลาลัมเปอร์ ผมสังเกตเห็นว่าด่านตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซียมีความพิเศษอย่างหนึ่ง คือจะมีบริการช่องทางสำหรับประชากรในประชาคมอาเซียน หรือ Asean lane ที่สร้างความสะดวกในการผ่านด่านโดยไม่ต้องเสียเวลามากมาย หลังจากนั้นผมก็มุ่งหน้าเข้าสู่ที่พักด้วยรถไฟความเร็วสูง ซึ่งผมได้ซื้อบัตรที่สามารถใช้เดินทางได้อย่างไม่จำกัดรอบกับทุกขบวนรถ ในราคาเพียง 115 RM หรือราว 900 บาท เท่านั้นเอง ต้องบอกเลยว่ารถไฟความเร็วสูงที่นี่เดินทางด้วยความเร็ว 160 กิโลเมตร / ชั่วโมง ซึ่งได้รับการยกย่องจากเจ้าบ้านมาเลเซียเองเลยว่าเป็นรถไฟที่มีความเร็วที่สุดในภูมิภาคนี้

...ของเขาดีจริงๆ ...





ที่พักของผมอยู่ที่ KL Sentral สถานีรถไฟใหญ่ใจกลางเมือง ซึ่งคล้ายกับหัวลำโพงของบ้านเรา เมื่อเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ผมและเพื่อนก็เตรียมเดินทางไปที่ **สนามกีฬาแห่งชาติ Bukit Jalil** ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ ผู้คนราว 7 หมื่นคนค่อยทยอยเข้าสู่สนามตั้งแต่

เวลา 17.00 น. ก่อนที่พิธีเปิดจะเริ่มในเวลา 20.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของมาเลเซียที่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง พิธีเปิดเริ่มด้วยการร้องเพลงประจำการแข่งขัน ทักท้วงกีฬาจาก 11 ประเทศเดินเข้าสู่สนาม ต่อด้วยการแสดงของประเทศเจ้าภาพ หลังจากจบจากพิธีเปิดการแข่งขันก็ได้เวลาหาของอร่อยรับประทาน ในย่าน Bukit Bintang ย่านการค้าที่สำคัญของมาเลเซีย แล้วเดินทางกลับที่พักชาร์จพลังเพื่อเตรียมไปดูการแข่งขัน รักบี้ฟุตบอล 7 คน ที่จะจัดในวันรุ่งขึ้น

เช้าวันใหม่ ผมมาอยู่ที่ **สนาม Pentaling Jaya** ที่ใช้สำหรับจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลในครั้งนี้ สิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจคือจำนวนของผู้ที่เข้ามาชมการแข่งขันที่คาดคะเนจากสายตาแล้วเกือบ 1 หมื่นคน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่สูงมากสำหรับกองเชียร์กีฬารักบี้ในภูมิภาคอาเซียน แน่แน่นอนว่า ผมมาเพื่อเชียร์ทีมชาติไทย ซึ่งไทยส่งเข้าชิงชัยจำนวน 2 ทีม คือทีมชายและทีมหญิง โดยในวันนั้นทั้ง 2 ทีมเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม ทำยที่ดีที่สุดทีมหญิงก็สามารถคว้าเหรียญทองสมัยที่ 3 ติดต่อกันได้สำเร็จ ส่วนทีมชายก็เล่นอย่างเต็มที่ โดยมีคะแนนเท่ากับสิงคโปร์ และเจ้าภาพมาเลเซีย แต่ผลต่างคะแนนได้เสียไม่เพียงพอที่จะไปต่อในรอบชิงชนะเลิศ จึงต้องมาชิงเหรียญทองแดงกับฟิลิปปินส์ ซึ่งทีมไทยก็สามารถคว้าเหรียญทองแดงให้กับประเทศด้วยการเอาชนะฟิลิปปินส์ที่มีผู้เล่นลูกครึ่งเกือบทั้งทีมไปอย่างสนุกแบบที่ผมไม่เคยได้พบเห็นมาก่อน



หลังจากจบจากการแข่งขันผมได้เดินทางไป Landmark ยอดนิยม คือ ตึกแฝด หรือ [Petronas tower](#) ซึ่งที่นี่มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมถึงร้านอาหารชื่อดังไว้ให้นักชิม นักชอปจากทั่วโลกได้เลือกสรรจับจ่ายใช้สอย หลังจากนั้นก็ได้เดินเล่นชมเมืองในยามค่ำคืน ผมทราบมาว่าห้างสรรพสินค้าในประเทศมาเลเซียจะเปิดให้บริการไปจนถึงเวลา 23.00 น. ส่วนร้านอาหาร ผับ บาร์ จะเปิดไปจนถึงเวลา 4.00 น.



ในเช้าวันเดินทางกลับ ผมได้ออกเดินทางจากโรงแรมมุ่งหน้าสู่สนามบินด้วยรถไฟความเร็วสูงอีกเช่นเคย ในการเดินทางกลับนั้นผมได้เช็คอินกับเคาน์เตอร์ของสายการบิน

Air Asia โดยใช้ E-ticket จาก [Traveloka](#) สแกนกับเครื่องออกบัตรโดยสารอัตโนมัติ ก่อนจะรับบัตรโดยสารและเข้าสู่เทอร์มินัลเพื่อเตรียมตัวกลับประเทศไทย ขอแนะนำว่าในการเดินทางควรเผื่อให้มากเข้าไว้เนื่องจาก Gates อื่นๆ ในสนามบินต่างเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ จำนวนมากที่เตรียมเดินทางกลับประเทศของเขาเช่นกัน



ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืนที่ได้มาชมมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน นอกจากความสนุกที่ได้รับจากเกมกีฬานั้น ผมยังได้เห็นการพัฒนาประเทศของมาเลเซียที่มีความเจริญขึ้นทุกปี ทั้งระบบขนส่งสาธารณะ ระบบสาธารณสุข และการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่จัดออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม ผมจึงอยากจะขอให้ทุกท่านลอง

เปิดใจรับ พร้อมกับการลิ้มภาพประเทศมาเลเซียในอดีตที่บางท่านอาจจะเคยได้สัมผัสมา เพราะตอนนี้มาเลเซียกำลังเป็นประเทศที่น่าจับตามองที่สุดประเทศหนึ่งในอาเซียน ทำยี่สิบที่สุดนี้ต้องขอขอบคุณโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ [Traveloka ขวณบินลัดฟ้าไปชม Sea Games 2017](#) ทำให้ผมได้รู้จัก Traveloka ที่มี Application บริการลูกค้าที่แสนรวดเร็วทันใจ สะดวกสบายครบครัน ทำให้การเดินทางไปมาเลเซียของผมในครั้งนีกลายเป็นเรื่องง่าย จนเกิดเป็นความทรงจำและ เป็นประสบการณ์ที่ดีมีรู้อิ่ม

(บทความโดย ภัคชัย ชื่นโกสุม)